

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 31.66 บาท เคลื่อนไหวในกรอบแคบ คาดกรอบ 31.55 – 31.80 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.66 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจาก 31.69 บาท ในช่วงปิดสิ้นวันทำการ ก่อน แนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบแคบ กรอบวันนี้ 31.55 – 31.80 บาท

* นายสรศักดิ์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีทิศทางแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แต่จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ นักลงทุนติดตามผลประชุมกนง. ทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด

* ดอลลาร์แทบไม่เปลี่ยนแปลง นักลงทุนระมัดระวังเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐและคาดการณ์ถึงธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเชิงอ่อนคลาย นักลงทุนติดตามการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในวันที่ 19-20 มีนาคมนี้ คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.25-2.50% และจะยังคงแนวทางที่อดทนต่อนโยบายการเงิน รวมถึงติดตามมุมมองการขึ้นดอกเบี้ย (Dot Plot) จากปัจจุบันที่ขึ้นหนึ่งครั้งในปีนี้ลงเป็นหยุดขึ้นดอกเบี้ย

* ปอนด์ปรับตัวขึ้น โดยปรับขึ้น 0.1% มาที่ 1.3268 ดอลลาร์ ปอนด์ปรับตัวผันผวนเมื่อคืนนี้ หลังจากที่ประธานสภาของอังกฤษกล่าวว่า ข้อตกลงเบริคซิทของนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ไม่สามารถนำมาลงมติอีกครั้ง ถ้าไม่มีการยื่นข้อเสนอที่แตกต่างออกไป คาดว่าธนาคารกลางอังกฤษจะไม่เปลี่ยนแปลงแนวโนมอัตราดอกเบี้ยในการประชุมกำหนดนโยบายในวันที่ 21 มี.ค. ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของเบริคซิท

* การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 20 มี.ค.นี้ ที่ตลาดคาดว่า กนง.จะมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.75% ทั้งนี้ต้องติดตามว่าจะมีการปรับคาดการณ์ GDP และเงินเฟ้อในการประชุมครั้งนี้

* ค่าเงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เนื่องจากมีทั้งการประชุมนโยบายการเงินไทยและสหรัฐ รวมถึงช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีการเลือกตั้ง นักลงทุนส่วนใหญ่จึงเลือกรอดูความชัดเจนการทำการซื้อขาย

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.48 จากวานนี้ที่ 96.52

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -1,016.45 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -1,611.98 ล้านบาท

* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 31.659 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS